

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **190** /BKHĐT-VPHà Nội, ngày **13** tháng **01** năm **2021**

V/v quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị làm công tác kế hoạch - đầu tư các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Với tinh thần nghiêm túc tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt, phối hợp thực hiện và triển khai nhiệm vụ tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm Tin học (để đăng tin);
- VP: LĐVP, TKBT, TK, KSTH;
- Lưu: VT, VP (KSTH).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG****Nguyễn Văn Đoàn**

**BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
TẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THÔNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(31/12/1945-31/12/2020) VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT**

(Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học và người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ,

Thưa các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Cách đây đúng 75 năm, ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - một ngành có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Hôm nay, trong không khí hân hoan chuẩn bị chào đón Năm mới 2021 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Qua quá trình 75 năm xây dựng và phát triển với nhiều lần đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tên gọi, như Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống cơ quan Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê từ trung ương đến địa phương được hình thành, phát triển và ngày càng được củng cố, tăng cường trên cả nước. Tôi đánh giá cao sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo các địa phương tại buổi Lễ trọng thể hôm nay, thể hiện truyền thống kế thừa, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí đến sự phát triển vững mạnh của ngành Kế hoạch và Đầu tư và của đất nước.

Tại buổi Lễ long trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và đứng đầu Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thực hiện lời căn dặn đó, suốt 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trung thành, bản lĩnh vững vàng; là người lính xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, những người có tư duy nhạy bén, sắc sảo, nắm bắt nhanh các vấn đề mới; tiên phong trong đổi mới sáng tạo; là tổng tham mưu trưởng trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước..., hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu cách đây 8 năm khi về thăm và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: *“Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng”*.

Năm 2020, dù trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng đất nước ta vẫn đạt được những thành tích và dấu ấn đặc biệt. Đại dịch Covid-19 và bão lũ, sạt lở đất nghiêm trọng ở miền Trung cùng những thiên tai, dịch bệnh và những khó khăn, thử thách khác đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước và đời sống nhân dân. Đứng trước khó khăn này, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không hề nhụt chí, lùi bước, mà càng đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để có được thành quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực như ngày hôm nay. Thành quả đó được tô đậm thêm bởi tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam, là minh chứng sống động từ thực tiễn, khẳng định không khó khăn nào dân tộc ta không thể vượt qua, không thử thách nào nhân dân ta không dám đương đầu.

Sau 35 năm tiến hành công cuộc *“Đổi mới”*, đất nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu *“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”*. Quy mô nền kinh tế hiện nay so với năm 1990 đã tăng lên hơn 40 lần, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần.

Để đạt được những thành tựu quan trọng này, trước tiên chúng ta phải khẳng định đường lối của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ vô cùng đúng đắn, chính xác, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, từng bước đi vững chắc nhưng cũng rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới và trong nước. Trong những quyết sách cũng như thành tựu chung đó, có sự đóng góp lớn với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Những năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, trong đó có các mảng quan trọng, then chốt của nền kinh tế, phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các

cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tới khái quát 06 thành tích nổi bật của ngành Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Thứ nhất, được tin tưởng giao trọng trách chủ trì xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội qua các thời kỳ (*hoàn thành xây dựng 03 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm: 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020 và đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng 10 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 11, giai đoạn 2021-2025; đồng thời, tham mưu xây dựng báo cáo về kinh tế - xã hội trình Quốc hội và các Đại hội Đảng*). Những chiến lược 10 năm là kim chỉ nam, định hướng phát triển, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển đất nước từng chặng đường 10 năm trong thời kỳ Đổi mới. Mỗi kế hoạch 5 năm là bản lộ trình rõ ràng trong thời kỳ trung hạn, tạo ra bước tiến mới trong phát triển đất nước trong suốt thời kỳ Đổi mới.

Thứ hai, luôn nghiêm túc, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tư duy đổi mới, đột phá trong cải cách thể chế kinh tế phù hợp với các giai đoạn phát triển của đất nước. Từ thực hiện Khoán 100, Khoán 10 đến Nghị quyết 16 về đổi mới cơ chế sản xuất của các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh đến việc xây dựng hàng loạt văn bản luật quan trọng (*như Luật Công ty, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Quy hoạch...*). Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng đối với cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, góp phần khơi thông, huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và tạo động lực rất lớn cho công cuộc phát triển của đất nước; làm thay đổi căn bản trong tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội theo tư duy thị trường hiện đại và hội nhập.

Thứ ba, luôn là cơ quan được giao nhiều Đề án quan trọng nghiên cứu các mô hình, định hướng phát triển của đất nước, bảo đảm chất lượng, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao (*như các đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; chiến lược biển Việt Nam; chiến lược phát triển nguồn nhân lực; chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển bền vững; đầu tư nước ngoài; sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...*). Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng là một trong số các bộ, ngành luôn có số lượng đề án, báo cáo lớn nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đi đầu trong nghiên cứu, triển khai các mô hình kinh tế mới, đột phá như: Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đề án Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế...

Thứ tư, các đồng chí đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, cải cách trong quản lý nhà nước về đầu tư, đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư toàn xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; phát triển doanh nghiệp; đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Thứ năm, đổi mới và đi tiên phong cả về tư duy và hành động, hành động trách nhiệm và hiệu quả để tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tôi xin nêu ví dụ về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội và Chính phủ chính xác, kịp thời, đồng bộ các giải pháp để giúp đất nước vượt qua khó khăn. Chẳng hạn như trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngay từ sớm và xuyên suốt cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn chủ động theo dõi, cập nhật sát tình hình dịch bệnh, đưa ra những đánh giá, dự báo về ảnh hưởng của đại dịch để kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, ban hành những định hướng, giải pháp chính xác, kịp thời nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân. Các đồng chí đã chủ động xây dựng và trình cấp có thẩm quyền nhiều văn bản mang tính căn cơ, như Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đề án “*Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước*” trình Bộ Chính trị; chủ trì xây dựng Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội triển khai Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế...

Những kết quả đáng ghi nhận nêu trên đến từ tư duy của các đồng chí là cải cách phát triển và không ngừng đổi mới, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngại khó, không ngại khổ, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các đồng chí đã làm rất tốt, đúng với sứ mệnh, tầm nhìn của ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.

Thứ sáu, Ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ “*con số biết nói*” thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, tạo nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích, nỗ lực cố gắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và toàn thể ngành Kế hoạch và Đầu tư. Sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí đã đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước trong 75 năm thành lập và phát triển. Với những thành tựu to lớn đạt được, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác qua các năm, xứng đáng với vai trò thuyền trưởng dẫn dắt con tàu kinh tế ra khơi thuận lợi và thành công. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin chúc mừng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và chúc mừng nhiều đồng chí cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Đảng, Nhà nước cử giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, một số công việc vẫn chưa tập trung giải quyết, quyết liệt xử lý trong công tác xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách. Một số giải pháp đưa ra chưa bảo đảm tính khả thi hoặc chưa kịp thời trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, trong nước. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định pháp luật và bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư công...

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Sau 35 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nội tại, như: vẫn là nước thuộc nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, thua xa mức trung bình của thế giới; yếu tố nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đã cơ bản được hình thành nhưng chưa vững chắc; tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra chậm, thiếu vắng các ngành công nghiệp cơ bản, chưa làm chủ được một số công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi, công nghệ nguồn... Năng lực cạnh tranh về cơ bản vẫn ở mức trung bình trên thế giới, nhất là những tiêu chí quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Trong khi đó, trước bối cảnh thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến rất phức tạp, cản trở quá trình phục hồi của kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia đang có mức thâm hụt ngân sách và nợ công cao, làm gia tăng rủi ro về khủng hoảng tài chính và nợ công trong tương lai. Căng thẳng về chính trị, thương mại giữa các quốc gia lớn ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu với các hình thái thời tiết cực đoan có thể tiếp tục tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Tôi xin khái quát hóa 9 thách thức chủ yếu của chúng ta trong thời gian tới như sau:

(1) Bối cảnh thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và những căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, đối tác.

(2) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội lớn cho các nước đang phát triển có thể đuổi kịp các nước giàu nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức có thể bị bỏ lại phía sau hoặc lệ thuộc nhiều hơn và các nước giàu.

(3) Thế và lực của nước ta mặc dù đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, còn nhiều vướng mắc, nút thắt phát triển vẫn chưa được thực sự giải quyết, khơi thông.

(4) Nguy cơ tụt hậu, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu, nhất là một số nhóm yếu tố về năng lực sản xuất và nhóm những người yếu thế còn dễ bị tổn thương trước những biến động kinh tế thế giới, trong nước.

(5) Cạnh tranh giữa các đô thị trong khu vực, kể cả ở trong nước, ngày càng lớn, nhất là trong việc trở thành các trung tâm giao dịch, trung tâm tài chính, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

(6) Nhiều vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống, an ninh mạng nổi lên, có thể dẫn đến những khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo.

(7) Chênh lệch giàu nghèo có xu hướng tăng lên, cả theo vùng miền và giữa các nhóm dân cư, cùng với sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu.

(8) Vấn đề nhân khẩu học, già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội.

(9) Những thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường và tài nguyên ngày càng tăng lên, nhất là trong bối cảnh Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung thấp; đến năm 2030 (*kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng*) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và tầm nhìn đến năm 2045 (*kỷ niệm 100 năm thành lập nước*) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư vinh dự là một trong số ít ngành có bề dày lịch sử gắn liền với lịch sử ra đời của nước Việt Nam mới sau Cách mạng tháng Tám. Năm 2045 cũng là thời điểm kỷ niệm 100 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư. *Câu hỏi đặt ra là, tầm nhìn của ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ thế nào vào năm 2045? Vai trò và chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ như thế nào trong những thập niên tới?*

Hơn ai hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có tầm nhìn xa hơn các bộ ngành khác, phải là Bộ đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sang các bộ ngành khác và các địa phương trong cả nước.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030; trong đó nêu rõ định hướng: *Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường...; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.*

Bộ, cơ quan nào sẽ tiên phong tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong việc cụ thể hóa và thực hiện thành công định hướng này nếu không phải là Bộ Kế hoạch và Đầu tư? ***Đó chắc chắn là Bộ Kế hoạch và Đầu tư!***

Với tư cách là Bộ Tổng tham mưu, tôi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hiến kế để đạt được sự bứt phá trong các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng và thiết thực của Sở Kế hoạch và Đầu tư ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Theo đó, một số vấn đề trọng tâm mà ngành Kế hoạch và Đầu tư cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất: Chúng ta từng nói “Thể chế - Thể chế - Thể chế”, nhấn mạnh thể chế là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng đột phá của đất nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu như thế nào để thể chế, pháp luật và chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như trong những năm tới?

Thứ hai: Làm thế nào để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hơn nữa để đưa nền kinh tế đất nước vững bước tiến lên? Làm sao để tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới và vô tận cho sự phát triển bền vững?

Thứ ba: Làm sao để Việt Nam tránh được các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp, và thậm chí cả bẫy rác thải công nghệ?

Thứ tư: Làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển? Làm sao để tạo ra tăng trưởng bao trùm hơn nữa, để mọi người dân thoát nghèo, để giảm nghèo đa chiều bền vững?

Thứ năm: Làm sao để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội một cách đầy đủ, kịp thời và xuyên suốt nhất? Chẳng hạn, làm thế nào để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết 10 của Trung ương? Làm sao để thu hút được dòng vốn FDI có chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị?

Thứ sáu: Làm sao tận dụng được cơ cấu dân số vàng, cần có giải pháp gì tận dụng tốt các cơ hội và nguồn lực con người từ cơ cấu dân số trẻ để phát triển đất nước, để xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc?

Thứ bảy: Làm sao để vừa phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu nhưng đồng thời vẫn mang lại quyền lợi cho người lao động, cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa trong xã hội?

Thứ tám: Đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp, đồng thời gắn với cơ chế liên kết vùng (*cả về cơ chế, tổ chức, tài chính, quản trị...*). Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để các vùng không bị cát cứ như thời gian qua (*cát cứ nội vùng và liên vùng*), không triệt tiêu động lực và lợi thế cạnh tranh của nhau, phát huy được lợi thế kinh tế nhờ quy mô toàn vùng?

Thứ chín: Làm sao để tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số? Làm sao để cuộc cách mạng này lan tỏa rộng khắp nền kinh tế và phát huy hiệu quả tốt nhất ở nước ta?

Cuối cùng, nhưng không kém vai trò quan trọng là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì tham mưu và chuẩn bị sẵn các điều kiện, yếu tố nền tảng cần thiết để ngay khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc, tinh thần Nghị quyết của Đại hội phải ngay lập tức đi vào thực tiễn đời sống xã hội? Về mặt định hướng, cần phải tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với sự kiên định và nhất quán trong thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với nhiều cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực của đại dịch Covid-19. Tôi cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ, tầm nhìn và đánh giá cao phương châm hành động của ngành Kế hoạch và Đầu tư: *“Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025”*.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới tư duy phát triển, với tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao, đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,

văn minh, đưa đất nước ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, tôi xin chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư và qua các đồng chí gửi đến gia đình lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.